

สพฐ.กำชับเขตพื้นที่ระมัดระวังในการเรียกบรรจุจากการใช้บัญชีครูผู้ช่วย วขามเขต

นำเสนอเมื่อ : 23 ก.พ. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ที่ ศฐ 04009/ว 813 เรื่อง
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดยกำชับให้เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการเรียกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
การเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น รายละเอียด ดังนี้

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/วพ๑๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แจ้งผลการวินิจฉัยกรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำกับหน่วยงานซึ่งอยู่ในกำกับดูแลใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการเรียกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู หากเป็นกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใดมีความจำเป็นต้องขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แสดงความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอใช้บัญชีอย่างเร่งด่วน และให้ดำเนินการจัดหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครบถ้วนตามจำนวนที่ได้แสดงความประสงค์ในการขอใช้บัญชี เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการเรียกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)
รองเลขาธิการ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖, ๐ ๒๒๘๑ ๐๔๕๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒